

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าผ่านแนวต้าน 31.00, ดิลเลอร์เผย ธปท.ไม่เข้าแทรกแซง**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าทะลุแนวต้านที่ระดับ 31.00 ได้ ขณะที่ ดิลเลอร์ ระบุ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ไม่ได้เข้าแทรกแซง ตลาดในช่วงเช้านี้ แม้บาทจะแข็งค่าอย่างรวดเร็ว

\* Yenร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่ ยูโรฟื้นตัวขึ้นในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี้ หลังจากการประมูล พันธบัตรที่ประสบความสำเร็จในโปรตุเกสและโปแลนด์ ทำให้มีความ ต้องการสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง

\*แต่เทรดเดอร์ในโตเกียวยังไม่เชื่อมั่นว่า ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ดังกล่าว จะคงอยู่ต่อไปนานพอที่จะลดการคาดการณ์ที่ว่า Yenจะแข็งค่า ขึ้นต่อไปหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความตั้งใจของผู้ออกนโยบายของ ญี่ปุ่น ที่จะเข้าแทรกแซงในตลาดปริวรรตเงินตรา

\*นักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทุนของภาคธนาคารยุโรป และ Yenขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และดัชนี ฟรังก์สวิสขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับยูโร

\*ดอลลาร์สหรัฐแทบไม่ได้รับผลกระทบจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งบ่งชี้ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะชะลอตัวในช่วง 6 สัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนส.ค.

\*ธนาคารกลางอังกฤษ จะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่ง คาดว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% และจะชะลอการเพิ่มโครงการ รับซื้อสินทรัพย์

\*09.20 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.81/86 จาก 31.00/04 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.875/905 จาก 31.01/04 เมื่อวาน

\* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.66/70 จาก 83.87 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2725/26 จาก 1.2717 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

“ไม่แรก ๆ ก็ลงมาแถว 30.95/90 เลย คนก็เลย panic กันว่าหลุด trigger(31.00) ลงมา แล้วแบงก์ชาติก็มาแทรก คือหายไปเลย ปกติถ้ามาถึง trigger จะต้องวิตกกันวันหนึ่ง ครึ่งวัน แต่รอบนี้ไม่มีเข้ามา intervene เลย” ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าอย่างรวดเร็ว ผ่านแนวต้าน 31.00 มาได้ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายไม่หนาแน่นนัก โดยคาดว่าหลัก ๆ มาจากการซื้อขาย ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง ขณะที่ ไม่เห็นการเข้าแทรกแซงของ ธปท.แต่อย่างใด

ดีลเลอร์ มองว่า บาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าต่อไป ซึ่งแม้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาค เช่น ดอลลาร์สิงคโปร์ และ วอน เกาหลีใต้ แต่ถือว่าอัตราเร่งในการแข็งค่าของบาทมีมากขึ้น และอาจทำให้บาทกลายเป็นสกุลเงินที่แข็งมากที่สุดในภูมิภาคได้ในระยะต่อไป

"Currency ภูมิภาคก็แข็งค่าเหมือนกัน อย่าง วอน เกาหลีใต้ หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่บาทค่อนข้าง extreme ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็อาจจะสมใจแบงก์ชาติ ที่บอกว่าบาทยังไม่แข็งที่สุด จบวันนี้ คงต้องมาคำนวณกันดูว่าเป็นยังไง" เขา กล่าว ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ ดีลเลอร์มองแนวต้านไว้ที่ 30.80 และ แนวรับที่ 30.90

Source: Bisnews

---

\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ชื่อ/ขายกับลูกค้า ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้